



สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูล
Satun Provincial Social Development and Human Security Office
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์



คำขวัญ : สตูลสงบ สะอาด ธรรมชาติบริสุทธิ์

ผลการปฏิบัติงานประจำวันอังคาร ที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ



เวลา ๐๙.๐๐ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูลได้มอบหมายให้ นางสาววรรณิษา สันตา และนางสาววิลาวัลย์ ฤกษ์ชัย เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดทำรายงานทางการเงินประจำปี ๒๕๖๑ ซึ่งมีการรับฟังการชี้แจงเรื่องข้อสังเกตจากการตรวจสอบการเงิน สำนักปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สำหรับปี ๒๕๕๙ สำหรับ สนง.พมจ.สตูล ไม่มีข้อสังเกตจากการตรวจสอบดังกล่าว

โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการเข้าสู่สังคมสูงอายุอย่างมีคุณภาพ



เวลา ๐๙.๓๐ น. นางสาวศรีหทัยา ชูสุวรรณ พมจ.สตูล เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อ การเข้าสู่สังคมสูงอายุอย่างมีคุณภาพ รุ่นที่ ๑ ณ อาคารเอนกประสงค์จุดชมวิวบ้านท่าอ้อย เทศบาลตำบลทุ่งหว้า โดยมี กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการประกอบด้วยผู้สูงอายุ และผู้กำลังก้าวเข้าสู่วัยสูงอายุ จำนวนทั้งสิ้น ๑๒๔ คน การดำเนิน โครงการในครั้งนี้เป็นการอบรมให้ความรู้ในเรื่องสถานการณ์สังคมผู้สูงอายุ สิทธิผู้สูงอายุ กฎหมายที่จำเป็น ในชีวิตประจำวันสำหรับผู้สูงอายุควรรู้ การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม และการส่งเสริมการออกกำลังกายแก่ผู้สูงอายุ



คำขวัญ : สตูลสงบ สะอาด ธรรมชาติบริสุทธิ์

ผลการปฏิบัติงานประจำวันอังคาร ที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงคนพิการ



เวลา ๐๙.๓๐ สนง.พมจ.สตูล มอบหมายให้นางสาววันดี หลีนึ่ง นักพัฒนาสังคม นายพีรวัส งามสงบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นายศักดิ์กรินทร์ มรรคาเขต นิติกร และนายพงศกร อ้นทอง นิติกร ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง คนพิการและผู้ดูแลคนพิการที่ยื่นคำร้องกู้ยืมเงินทุนเพื่อประกอบอาชีพในพื้นที่อำเภอละงู จำนวน ๙ ราย และอำเภอเมือง จำนวน ๑๐ ราย

โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย



เวลา ๐๙.๐๐ วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ นางสาวศรียัทยา ชูสุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูล เป็นประธาน ในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ณ อาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ตำบลท่าเรือ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการประกอบด้วยพ่อแม่ผู้ปกครอง เด็กปฐมวัย จำนวน ๕๐ คน การดำเนินโครงการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้พ่อแม่ผู้ปกครองมีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาการเด็กตามช่วงวัยและได้รับการส่งเสริม พัฒนาคุณภาพชีวิตเหมาะสมตามช่วงวัย และเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว

